

Không để dịch bùng phát trong dịp Tết Nguyên đán



Các địa phương huyện Vũ Thư duy trì việc test nhanh sàng lọc Covid-19 cho các khu dân cư có nguy cơ cao trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Trong dịp tết cổ truyền, ngoài số lao động xa quê trở về quê hương đón tết, tại hầu hết các địa phương còn diễn ra các cuộc thăm hỏi, gặp gỡ, các sự kiện liên hoan, ăn uống tập trung đông người. Đây là điều kiện thuận lợi phát sinh, lây lan và có thể gây bùng phát dịch Covid-19. Với mục tiêu để nhân dân vui tết, đón xuân phần khởi, an toàn, không bùng phát dịch, huyện Vũ Thư đã và đang triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Đỗ Thiện Khuyến, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư cho biết: Qua thực tế diễn biến phát sinh dịch Covid-19 tại địa bàn cho thấy, sau kỳ nghỉ tết dương lịch 2022 vừa qua, tất cả các xã, thị trấn đều tăng nhanh số ca mắc Covid-19 do tăng số người từ tỉnh ngoài vào địa bàn và có nhiều việc hiếu, hỷ. Đặc biệt, trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tới đây, hàng chục nghìn người lao động, người dân xa quê sẽ trở về quê hương đón tết, cùng với nhiều cuộc gặp gỡ, nhiều sự kiện ở quy mô khác nhau sẽ được tổ chức. Đây là điều kiện thuận lợi để bùng phát dịch, do đó các ngành, địa phương cần khẩn trương, chủ động triển

khai quyết liệt các biện pháp để kiểm soát dịch Covid-19 trong dịp cao điểm tết cổ truyền năm 2022. Qua rà soát danh sách, dự kiến trong dịp tết cổ truyền năm nay, xã Phúc Thành có khoảng 700 sinh viên, người lao động trở về quê hương. Ông Quán Quốc Cường, Trạm trưởng Trạm y tế xã cho biết: Xã liên tục tuyên truyền, hướng dẫn, thông báo cho người dân, nhất là các gia đình có con em học tập, đi làm ăn xa trở về quê hương năm vững quy định về khai báo y tế, test nhanh tại Trạm y tế trước khi về gia đình. Chỉ đạo 8 tổ Covid-19 cộng đồng tại 8 thôn xóm chấp đi biến động dân cư. Trạm y tế xã huy động cán bộ trực 24/24 giờ kể cả ngày mùng 1 tết để tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý các tình huống liên quan đến công tác phòng, chống dịch... Chỉ Phạm Thị Là, thôn Phúc Trung Bắc, xã Phúc Thành cho biết: Trước kia, vào dịp tết cổ truyền, gia đình tôi thường tập trung bạn bè, họ hàng ăn uống liên hoan nhưng năm nay tôi dự định chỉ sum họp nội bộ gia đình và đi chúc tết bố, mẹ, anh chị em ruột ở gần nhà, tạm hoãn thăm những họ hàng ở xa nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh.

nhưng do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên huyện đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân hạn chế tối đa tổ chức các sự kiện như tiệc liên hoan, đám cưới, mừng thọ; giảm quy mô tổ chức của các sự kiện, tránh tập trung đông người để giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh. Từ kỳ nghỉ tết dương lịch đến nay, trên địa bàn huyện Đông Hưng ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Qua truy vết nguồn lây chủ yếu từ những người ở các tỉnh, thành phố khác trở về. Dự kiến từ nay đến tết Nguyên đán lượng người trở về quê lớn, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng. Để bảo đảm cho nhân dân vui tết, đón xuân an toàn, bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc khuyến cáo "5K" + vắc-xin, các địa phương trên địa bàn cũng siết chặt quản lý di biến động dân cư. Từ ngày 1/1/2022 đến nay thôn Đại Đồng, xã Đông Á có nhiều người trở về từ tỉnh khác. Tất cả di biến động này, các thành viên tổ Covid-19 cộng đồng đều nắm chắc, hướng dẫn họ khai báo y tế, xét nghiệm Covid-19 trước khi về nhà. Ông Phí Hồng Quảng, Bí thư Chi bộ, tổ phó tổ Covid-19 cộng đồng thôn Đại Đồng cho biết: Toàn thôn có 340 hộ với 1.350 nhân khẩu, trong đó nhiều hộ có người đi làm ăn xa. Qua rà soát, số người có nhu cầu về quê đón tết cao. Để ngăn chặn dịch xâm nhập vào địa bàn, chúng tôi phân công mỗi thành viên tổ Covid-19 phụ trách 30 - 40 hộ, hàng ngày tuyên truyền, hướng dẫn, giám sát các hộ có con em ở tỉnh ngoài về địa phương thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch. Đến từng nhà ký cam kết phòng, chống dịch Covid-19 gắn với các chuyên đề bảo đảm an ninh trật tự dịp tết. Thôn cũng đã ra thông báo không tổ chức lễ tại khu di tích lịch sử văn hóa miếu Giàng dịp tết để phòng, chống dịch. Tết là dịp các gia đình sum vầy bên nhau nhưng năm nay nhiều gia đình đã vận động con em không về quê dịp tết. Ông Phí Văn Hoàng, thôn Đại Đồng, xã Đông Á chia sẻ: Tết năm ngoái tôi đã vận động gia đình con trai ở lại Hà Nội, năm nay tôi vận động viên con cháu không về quê ăn tết vì Hà Nội là vùng nguy cơ cao, khi di chuyển bằng xe khách đóng đúc dễ bị lây bệnh. Cuối năm 2021, xã Đông La từng là ổ dịch với trên 80 ca F0; từ ngày 4/1/2022 đến nay, xã có thêm một số ca F0, hầu hết là người về từ các tỉnh,

thành khác qua test nhanh phát hiện ra. Ông Lại Trí Học, Chủ tịch UBND xã Đông La cho biết: Từ kinh nghiệm phòng, chống, không chế thành công ổ dịch trên địa bàn, xã xác định cùng với "5K" + vắc-xin thì quản lý chặt chẽ người về địa phương từ nơi khác là quan trọng nhất hiện nay. Vì thế, xã đã phát động đợt cao điểm phòng, chống dịch dịp tết, trong đó nêu cao vai trò của cán bộ, đảng viên, sự vào cuộc thực chất, hiệu quả hơn nữa của hệ thống chính trị, tổ Covid-19 cộng đồng tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch của người dân, theo dõi, giám sát di biến động dân cư, yêu cầu tất cả người từ nơi khác về địa phương đều phải đến trạm y tế khai báo và xét nghiệm Covid-19 trước khi về nhà. Xã cũng đã tổ chức rà soát, thống kê con em xa quê có nhu cầu về quê dịp tết, hướng dẫn họ các thủ tục cần thực hiện khi trở về. Đồng thời tổ chức test nhanh cho toàn bộ đối tượng nguy cơ cao, như người buôn bán tại chợ, ven trục đường chính, người giao hàng, lái xe, các F1, F2... Thông qua các hoạt động này, xã đã phát hiện các F0, đưa đi cách ly đến trị kịp thời, không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Ông Tô Xuân Thức, Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng cho biết: Người Đông Hưng công tác, làm việc, học tập ở tỉnh ngoài rất lớn, nhiều người có mong muốn về quê dịp tết đoàn tụ với gia đình. Để nhân dân vui tết, đón xuân an toàn, không dịch bệnh, huyện Đông Hưng đã phát động đợt cao điểm phòng, chống dịch dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần

Ông Phí Đức Vui, Chủ tịch UBND xã Đông Á (Đông Hưng)



Từ sau tết dương lịch đến nay, toàn xã có gần 70 người từ tỉnh ngoài về địa phương. Hầu hết đều tuân thủ quy định của xã: khai báo y tế, test nhanh sàng lọc trước khi về nhà. Nhờ đó, xã đã phát hiện kịp thời 1 ca F0 từ Hà Nội về. Xã cũng đã kiên quyết xử phạt một số trường hợp về địa phương không khai báo y tế. Những ngày này, cán bộ xã được tăng cường xuống thôn, các tổ Covid-19 cộng đồng đi từng ngõ, gõ từng nhà để rà soát các trường hợp về, muốn về địa phương, báo cáo hàng ngày về xã để có biện pháp hữu hiệu nhất ngăn chặn dịch xâm nhập vào địa bàn.

Ông Vũ Đức Mạnh, Trưởng thôn Anh Dũng, xã Đông La (Đông Hưng)



Con em đi làm ăn xa khi có nhu cầu về quê phải gọi điện thông báo trước với gia đình, với tổ Covid-19 cộng đồng của thôn, đồng thời khai báo y tế, làm xét nghiệm, thực hiện biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Chúng tôi cũng tuyên truyền người dân không tập trung đông người, đặc biệt là đám cưới, đám tang, hạn chế di chuyển. Cuối năm 2021, một số khu dân cư đã bị phong tỏa vì có ca F0, vì vậy giờ nhân dân rất có ý thức chung tay phòng, chống dịch.

nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống dịch. Chỉ đạo các xã, thị trấn siết chặt di biến động dân cư; phối hợp với ngành y tế, lực lượng công an, phát huy vai trò của các tổ Covid-19 cộng đồng quản lý chặt nhóm có nguy cơ cao trên địa bàn. Thường xuyên rà soát, thống kê tất cả những người thuộc các nhóm nguy cơ cao, nhất là người về từ tỉnh ngoài, người giao thương buôn bán để có phương án đáp ứng, hỗ trợ kịp thời. Khi xuất hiện ca F0 cần nhanh chóng truy vết, khoanh vùng không để dịch lây lan. Cùng với việc quản lý chặt chẽ vùng ngoài, giám sát kỹ vòng trong của các ngành, địa phương, mỗi người dân cần tự giác chấp hành các quy định phòng, chống dịch, nhất là khai báo y tế, xét nghiệm Covid-19 khi về địa phương, hạn chế tối đa việc di chuyển giữa các tỉnh, thành khi không thực sự cần thiết.

QUYNH LƯU - THU HIỀN



Các thành viên tổ Covid-19 cộng đồng thôn Anh Dũng, xã Đông La (Đông Hưng) thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cách ly y tế của trường hợp F1.

Bảo đảm an toàn cho học sinh đón tết

Nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các trường học trên địa bàn tỉnh đồng loạt triển khai thực hiện các giải pháp đến từng cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh.

Thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự trong dịp tết Nguyên đán năm nay, các trường chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, trong đó tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh. Tại Trường THCS thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy), nhà trường đã triển khai mô hình "cổng trường an toàn giao thông". Thầy giáo Vũ Đức Cảnh, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Trường THCS thị trấn Diêm Điền nằm trên đường Nguyễn Đức Cảnh, trục đường chính của thị trấn Diêm Điền và là trục điểm giao thông của huyện. Vào giờ tan học, có 448 học sinh của nhà trường và trên 1.260 học sinh của Trường THPT Diêm Điền cùng ra về nên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, chen lấn, lộn xộn. Để triển khai thực hiện tốt mô hình "cổng trường an toàn giao thông", từ đầu năm học, nhà trường thành lập đội thanh niên xung kích là giáo viên trong Chi đoàn và Đội Thiếu niên xung kích gồm 12 học sinh. Hàng ngày, vào các giờ cao điểm, lực lượng giáo viên và học sinh trực tại cổng trường làm nhiệm vụ nhắc nhở, hướng dẫn giao thông cho học sinh, nhắc nhở người dân ở gần cổng trường không lấn chiếm



Mô hình cổng trường an toàn của Trường THCS thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy).

vía hè để bán hàng gây ùn tắc giao thông... Nhờ đó, tình trạng chen lấn, lộn xộn được cải thiện đáng kể. Giáo viên, phụ huynh và học sinh đều cảm thấy phần khởi, yên tâm mỗi ngày đến lớp. Cô Giang Thị Ngọc Diệp, giáo viên nhà trường cho biết: Trong dịp tết Nguyên đán, lưu lượng xe qua lại rất lớn, thực hiện tốt mô hình cổng trường an toàn

giao thông sẽ góp phần bảo đảm an toàn cho học sinh và cán bộ, giáo viên khi đến trường cũng như lúc tan học. Cùng với bảo đảm an toàn giao thông, trong những ngày cao điểm đón tan học, tỉnh đã phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng ngừa tội

phạm, các vi phạm về pháo và công cụ hỗ trợ cho học sinh. Vừa qua, tại Trường THPT Lê Quý Đôn, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với nhà trường tuyên truyền trực tuyến từ điểm cao điểm ở phòng hội đồng đến tất cả các lớp về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, các vi phạm pháp luật mà lứa tuổi học sinh hay mắc

phải, đồng thời thông báo các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Cùng với đó, đại diện các thầy cô giáo và các em học sinh tham gia thảo luận các tình huống vi phạm pháp luật tại môi trường học đường. Cô giáo Đặng Thị Thủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong dịp tết Nguyên đán là hoạt động thường niên do nhà trường phối hợp với lực lượng công an tổ chức bởi thời điểm cuối năm âm lịch, đầu năm mới là thời gian dễ phát sinh tình trạng mất an ninh trật tự. Thông qua buổi tuyên truyền giúp cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Từ đó, mỗi học sinh sẽ trở thành tuyên truyền viên tích cực tới gia đình và cộng đồng, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của bản thân và cộng đồng. Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang rất gần. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành giáo dục đã ban hành các văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tập trung tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch cho cán bộ, giáo viên và học sinh, trong đó nhắc nhở các em hạn chế tập trung đông người, động viên người thân trở về từ vùng có dịch đi khai báo y tế... Bên cạnh đó, nhiều trường học tổ chức kiểm tra giữa học kỳ II trước tết Nguyên đán để tranh thủ thời gian dạy học và kiểm tra trực tiếp nhằm chủ động các hình thức dạy học nếu cấp độ dịch trên địa bàn chuyển màu.

NHỮNG LƯU Ý KHI ĐI LẠI DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN



Theo cảnh báo của giới chuyên gia, dịp Tết Nguyên đán tiềm ẩn nhiều nguy cơ khiến dịch bệnh COVID-19 lây lan do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao.

- Chọn phương tiện đi lại phù hợp và an toàn
- Tìm đầy đủ vaccine phòng chống COVID-19
- Nên làm thủ tục trước qua website, ứng dụng di động trong vòng 24 giờ trước khi khởi hành để hạn chế tiếp xúc
- Khai báo đi chuyển nội địa trên ứng dụng PC-Covid
- Chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang trên mọi phương tiện giao thông công cộng
- Mở cửa kính xe khách, taxi để thông khí (nếu được) hoặc có khoảng riêng (nếu đi tàu)
- Ăn uống dọc đường cần đảm bảo 5K

ĐANG ANH <https://infographics.vn>